

ข่าวจาก หนังสือพิมพ์ แนวหน้า
ฉบับวันอังคารที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2566

ราคาน้ำมันดิบพุ่ง พลังงานเกาะติดศึกอิสราเอล-ฮามาส



จากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาส (Hamas) หรือองค์กรการเมืองติดอาวุธของชาวปาเลสไตน์ส่งผลให้น้ำมันดิบล่วงหน้า WTI พุ่งขึ้นกว่า 4% อยู่ที่ระดับ 86.34 ดอลลาร์/บาร์เรล นักลงทุนกังวลความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์จะรุนแรงมากขึ้น และส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการซื้อขายการลงทุน ซึ่งเผชิญกับแรงกดดันอยู่แล้วจากภาวะเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยสูง และอาจส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมันในตลาดโลก

นายประเสริฐ ลินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานเกาะติดสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ประเทศไทยจะยังไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง เพราะไม่ได้มีการนำเข้าพลังงานทั้งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) จากอิสราเอลหรือปาเลสไตน์ เนื่องจากปัจจุบันไทยนำเข้าน้ำมันดิบจากประเทศกลุ่มตะวันออกกลางประมาณ 57% และในส่วนของแอลเอ็นจีนำเข้าจากต่างประเทศประมาณ 33% จากหลากหลายแหล่ง

กระทรวงพลังงานได้ติดตามสถานการณ์ต่อเนื่อง เพื่อประเมินและเตรียมความพร้อมหากเกิดสถานการณ์ที่รุนแรงขึ้น โดยกระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เตรียมความพร้อมด้านปริมาณสำรองพลังงาน โดยปัจจุบันไทยมีปริมาณสำรองน้ำมันดิบ 3,910 ล้านลิตร ปริมาณสำรองน้ำมันดิบที่อยู่ระหว่างขนส่งอีก 1,637 ล้านลิตร น้ำมันสำเร็จรูป 2,180 ล้านลิตร ทำให้มีน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองใช้ได้กว่า 2 เดือน แบ่งเป็น น้ำมันดิบ 33 วัน อยู่ระหว่างขนส่งอีก 14 วัน และน้ำมันสำเร็จรูป 20 วัน ส่วนก๊าซหุงต้ม(แอลพีจี)สำหรับในภาคครัวเรือนใช้ได้ 21 วัน หากสถานการณ์มีความยืดเยื้อและรุนแรงขึ้น สิ่งที่น่ากังวลที่สุดจะเป็นเรื่องของราคาพลังงานโลก เนื่องจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลาง ที่เป็นผู้ผลิตและส่งออกพลังงานรายใหญ่ของโลก ซึ่ง sentiment หรือสภาวะอารมณ์ของตลาดอาจจะมีผลทำให้ราคาพลังงานสูงขึ้นได้ แม้ว่าปัจจุบันราคาน้ำมันจะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ แต่ยังคงต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด

อย่างไรก็ดี กระทรวงพลังงานจะยังคงดำเนินการอย่างเต็มที่ในการบรรเทาให้เกิดผลกระทบกับประชาชนให้น้อยที่สุดและขอให้ประชาชนเข้าใจสถานการณ์วิกฤตนี้และร่วมกันใช้พลังงานโดยเฉพาะน้ำมันอย่างประหยัดและคุ้มค่าที่สุด เพื่อผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

นายพรายพล คุ้มทรัพย์ นักวิชาการด้านพลังงานกล่าวว่า สถานการณ์ ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาส ที่ทำให้สถานการณ์ราคาน้ำมันโลกขณะนี้ค่อนข้างสับสนพอสมควรเนื่องจากก่อนหน้านี้ราคาน้ำมันมีแนวโน้มลดลงจากความต้องการใช้น้ำมันที่แผ่วลงไป แต่เหตุที่เกิดขึ้นทำให้สถานการณ์เปลี่ยนเพราะเกิดความกังวลว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้นและกังวลว่าความขัดแย้งจะขยายกว้างออกไปยังประเทศข้างเคียง ไม่ว่าจะเป็น ซาอุดีอาระเบีย หรือ อิหร่าน จึงทำให้ราคาน้ำมันดีดตัวสูงขึ้น เพราะไม่เฉพาะเรื่องการผลิตอย่างเดียวเท่านั้นแต่เป็น

เรื่องของการขนส่งด้วย แต่หากความขัดแย้งอย่างจำกัดอยู่เพียงเท่านั้นราคาน้ำมันก็จะกลับไปสู่น้ำมันเดิม ซึ่งยังต้องจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

ส่วนผลกระทบต่อเศรษฐกิจในประเทศไทย ช่วงนี้อาจจะเห็นผลไม่แต่ชัด เพราะผลกระทบจะสะท้อนผ่านราคาน้ำมันเนื่องจากการค้าระหว่างไทยกับอิสราเอลมีไม่มาก และประเทศไทยอยู่ห่างไกลจึงไม่มีอิทธิพลใดๆ ดังนั้นแนวปฏิบัติที่ไทยสามารถทำได้ก็คือการร่วมกับอาเซียนหรือเวทีสหประชาชาติร่วมกดดัน

ด้านนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวถึงผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจว่าช่วงนี้ต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดรวมถึงบริหารความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น หากผู้ประกอบการมีการทำการค้ากับกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ต้องมีความระมัดระวังเพราะอาจจะมีผลกระทบเพิ่มเติมหากมีการขยายวงกว้างขึ้น

ปัจจุบันการค้าระหว่างประเทศไทยกับอิสราเอล เบื้องต้นคาดว่าผลกระทบยังไม่มาก เพราะการค้าระหว่างกันน้อย อยู่ที่ประมาณ 856.84 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (มกราคม-สิงหาคม 2566) ซึ่งทั้งปีคาดว่าจะอยู่ประมาณ 40,000 ล้านบาท ประมาณ 0.2-0.3% ของการค้าทั้งหมดของไทยกับโลก แต่ปัจจุบันมีแรงงานไทยไปทำงานประมาณ 30,000 คน ซึ่งรัฐบาลไทยได้เตรียมอพยพคนไทยไว้แล้ว หวังว่าทั้ง 2 ฝ่ายจะสามารถเจรจาเพื่อหาแนวทางแก้ไขและหาทางออกร่วมกันอย่างสันติได้

50 ปี กรมวิชาการฯ เน้นตลาดนำวิจัย

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดงานแถลงผลงานในโอกาสครบรอบ 50 ปี กรมวิชาการเกษตรภายใต้แนวคิด “ตลาดนำการวิจัย มุ่งสู่เศรษฐกิจใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” พร้อมกับมอบนโยบายให้ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรที่โรงแรมอัศวินแกรนด์ คอนเวนชัน กทม.ว่า ได้เน้นย้ำให้นำผลงานวิชาการที่ได้พัฒนาขึ้น ไปต่อยอด ใช้ประโยชน์ได้ สร้างคุณค่าให้องค์กรเข้มแข็งภายใต้นโยบาย “ตลาดนำนวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้”

ด้านนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวถึงกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงานฯ ว่า ได้จัดเวทีการเสวนา “การขับเคลื่อนภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบมุ่งเป้าสู่การใช้ประโยชน์ทุกมิติ” พร้อมทั้งนิทรรศการงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ของกรมวิชาการเกษตร อาทิ รู้ทัน รู้จริง การผลิตทุเรียนคุณภาพ เพื่อการส่งออก, นวัตกรรมพืชสวนพันธุ์ดี วิจัยและพัฒนาข้าวโพด เพื่อการผลิตที่ตอบสนองต่อภาคอุตสาหกรรมและการบริโภคในประเทศ พืชตระกูลถั่วเพื่อความมั่นคงทางอาหาร การพัฒนาพืชอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรมงานวิจัยกรมวิชาการเกษตร, โครงการวิจัยและพัฒนาพืชสกุลกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และอุตสาหกรรม การขับเคลื่อนคาร์บอนเครดิตกับการสร้างรายได้สู่เกษตรกร

ในโอกาสนี้ รมว.เกษตรฯ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ ระหว่างกรมวิชาการเกษตรกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย พร้อมทั้งมอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2565 รางวัลโครงการพระราชดำริ และโครงการพิเศษดีเด่น ประจำปี 2566 รางวัลนักวิจัยดีเด่นรุ่นอาวุโส และรางวัลนักวิจัยดีเด่นรุ่นเยาว์ ประจำปี 2566 และมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้สร้างคุณูปการแก่กรมวิชาการเกษตร

ข่าวจาก หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
ฉบับวันอังคารที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2566

ราคาทองพุ่งผวาอิสราเอล พลังงาน-ปตท.ย้าน้ำมันไม่ขาดหวั่นราคาขยับ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การโจมตีระหว่างกลุ่มฮามาสกับอิสราเอล ที่ทวีความรุนแรงจนกลายเป็นสงคราม ส่งผลกดดันการลงทุนในตลาดหุ้นโดยตลาดหุ้นต่างประเทศส่วนใหญ่ปรับตัวลง นักลงทุนเทขายสินทรัพย์เสี่ยงโยกเงินไปลงทุนในสินทรัพย์มั่นคงที่มีความปลอดภัยสูงอย่างทองคำ ส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นแรง โดยสมาคมค้าทองคำ รายงานราคาซื้อขายทองคำวันที่ 9 ต.ค.66 ราคาเคลื่อนไหวตลอดวันเพิ่มขึ้น 450 บาทต่อบาททองคำ โดยทองคำแท่งขายออกบาทละ 32,500 บาท ขณะที่ดัชนีหุ้นไทยติดลบไปกว่า 10 จุด ก่อนพยุ่งตัวมาปิดที่ 1,431.72 จุด ลดลง 6.73 จุด มีมูลค่าซื้อขายเบาบาง 47,452.81 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) เอเชีย พลัส ระบุว่า สงครามอิสราเอลเสี่ยงบานปลาย อาจทำให้ราคาสินทรัพย์เสี่ยงผันผวนหนัก เงินทุนไหลไปพักในสินทรัพย์ปลอดภัยมากขึ้น โดยราคาทองคำปรับตัวแล้ว และน่าจะทำให้เงินทุนยังไม่ไหลเข้าหุ้นไทย ขณะที่ราคาน้ำมันเริ่มขยับขึ้น อาจดีต่อราคาหุ้นกลุ่มน้ำมัน แต่หากยืดเยื้อ จะกังวลเงินเฟ้อสูงอีกรอบ จึงต้องติดตามใกล้ชิด หากลุกลามในระดับภูมิภาค อาจเกิดผลกระทบวงกว้าง โดยเฉพาะราคาน้ำมันสูงขึ้น

ด้านนางสาวฐิภา นววัฒนทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วายแอลจี บูลิชั่น แอนด์ พิวเจอร์ส (YLG) กล่าวว่า นักลงทุนกังวลเหตุการณ์อาจยืดเยื้อ จึงโยกเงินมาพักไว้ในทองคำ ทำให้ราคาทองคำสูงขึ้น หากสิ้นปีนี้ยังไม่คลี่คลาย มีโอกาสทำจุดสูงสุดใหม่อีกครั้ง “ทองคำขึ้นต่อเนื่องถึง 3 ปี แม้ระยะสั้นอาจมีแรงเทขายทำกำไรตามรอบ แต่ระยะยาว ราคาจะเป็นขาขึ้นไปอีก 3-5 ปี หากผ่านจุดสูงสุดของปีที่ 2,079 เหรียญสหรัฐฯ ต่อออนซ์ไปได้ จะปรับขึ้นไปที่ 2,125- 2,200 เหรียญฯ สำหรับผู้ต้องการซื้อเก็งกำไรระยะสั้น ราคา 1,823-1,804 เหรียญฯเป็นจังหวะซื้อได้ ส่วนแนวต้านระยะสั้นอยู่ที่ 1,879 เหรียญฯ แต่ไม่ควรไล่ราคา ใช้แนวรับที่ 1,804 เหรียญฯ เป็นจุดตัดขาดทุน

ส่วนราคาน้ำมันนั้น นายประเสริฐ สิ้นสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ไทยจะยังไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง เพราะไม่ได้นำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) จากอิสราเอลหรือปาเลสไตน์ “สั่งการให้หน่วยงานในสังกัด ประเมินและเตรียมความพร้อมสำรองพลังงาน หากสถานการณ์รุนแรงขึ้น ปัจจุบันไทยมีปริมาณสำรองน้ำมันดิบ 3,910 ล้านลิตร ปริมาณสำรองน้ำมันดิบที่อยู่ระหว่างขนส่งอีก 1,637 ล้านลิตร น้ำมันสำเร็จรูป 2,180 ล้านลิตร ทำให้มีน้ำมันสำรองใช้ได้กว่า 2 เดือน เป็นน้ำมันดิบ 33 วัน อยู่ระหว่างขนส่งอีก 14 วัน และน้ำมันสำเร็จรูป 20 วัน ส่วนก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) ภาคครัวเรือนใช้ได้ 21 วัน”

อย่างไรก็ตาม หากยืดเยื้อและรุนแรง สิ่งที่น่ากังวลที่สุด คือ ราคาพลังงานโลกที่อาจสูงขึ้น แต่กระทรวงจะดำเนินการอย่างเต็มที่ในการบรรเทาผลกระทบกับประชาชน ขอให้ประชาชนใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่าที่สุด

ขณะที่นายเกรียงไกร เอียรรณกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า คาดว่าการสู้รบจะจำกัดพื้นที่ไม่บานปลาย ขณะที่การค้าระหว่างประเทศ ไม่น่าได้รับผลกระทบมากนัก เพราะยอดส่งออกและนำเข้าระหว่างไทยกับอิสราเอลต่อปีไม่มากนัก “สิ่งที่กังวล คือ ราคา น้ำมันจะผันผวนสูงขึ้น จากความวิตกของตลาดที่เกรงว่าการสู้รบอาจบานปลาย ซึ่งจะมีผลต่อต้นทุนการผลิต”

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สงครามครั้งนี้ ไม่น่าส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำมันในโลก เพราะไม่ได้เป็นแหล่งผลิตน้ำมัน แต่อาจทำให้ราคาน้ำมันดิบปรับขึ้น 3-4 เหรียญต่อบาร์เรล แต่ในช่วงสั้นๆ

ล่าสุดราคาน้ำมันดิบเริ่มลงแล้ว เชื่อว่า สิ้นปีนี้ ราคาน้ำมันตลาดโลกจะอยู่ในกรอบ 100 เหรียญต่อบาร์เรล “ปตท.พร้อมรองรับความมั่นคงพลังงานในประเทศ ประชาชนไม่ต้องกังวล ปตท.จะทำหน้าที่ให้ประเทศมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอ โดย ปตท.เข้าถึงแหล่งผลิตน้ำมันได้ทั่วโลก หากในบางพื้นที่มีปัญหา เช่น ตะวันออกกลางก็ยังสามารถนำน้ำมันจากแหล่งอื่นมาใช้ได้”

ด้านนายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี และประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า เหตุการณ์ครั้งนี้อาจจะไม่ยืดเยื้อเหมือนสงครามรัสเซีย-ยูเครน เพราะยังไม่มีประเทศที่สามเข้ามา หรือยังไม่มีกองกำลังของประเทศที่สามเข้ามาช่วยเหลือทั้ง 2 ฝ่าย จึงขึ้นอยู่กับ 2 ฝ่ายว่าจะตอบโต้รุนแรงเพียงใด ส่วนผลกระทบกับไทย ด้านการค้าน่าจะไม่มากนัก เพราะมูลค่าการค้าไทย-อิสราเอล 40,000-50,000 ล้านบาท เท่ากับการส่งออกของไทยใน 1 เดือน หากมูลค่านี้หายไป การส่งออกจะลดลงเพียง 0.2% ส่วนด้านท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวอิสราเอลเที่ยวไทยปีละ 200,000 คน ถือว่าไม่มาก “แต่ผลทางอ้อม คือ ราคาน้ำมัน ตลาดโลกขึ้นทันที 4% หรือ 3 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล แต่เหตุการณ์นี้ไม่น่ากระทบประเทศผู้ผลิตอื่นๆ จึงคาดว่า ราคาน้ำมันไม่ควรเพิ่มรุนแรง”